

War Room – Weekly Briefing (2 – 3 มกราคม 2563)

US



CHINA

PMI index เดือน ธ.ค. 62

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
Manufacturing PMI	51.3	52.6	52.4
Non-manufacturing PMI	54.7	53.9	-*
Composite PMI	50.9	52.0	52.2

*คาดว่าจะประกาศในวันที่ 7 ม.ค. 63

NOTE: ดัชนี PMI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

- ค่า PMI > 50.0 แสดงว่าการผลิตขยายตัว; ค่า PMI < 50.0 สะท้อนการหดตัวของกิจกรรมการผลิต ขณะที่ ค่า PMI = 50.0 คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

PMI index เดือน ธ.ค. 62

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
Manufacturing PMI	49.3	50.2	50.2
Non-manufacturing PMI	52.8	54.4	53.5
Composite PMI	52.0	53.7	53.4

ในเดือน พ.ย. 62 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าลดลง 5.4% นับเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 27 เดือน ตั้งแต่เดือน ส.ค. 60 โดยการนำเข้าสินค้าลดลง 1.3% และการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 0.7%

S&P CoreLogic Case-Shiller เปิดเผยดัชนีราคาบ้านในสหรัฐฯ เดือนต.ค. 62 โดยระบุว่าราคาบ้านสูงขึ้น 3.3% (YoY) ส่งสัญญาณว่าตลาดที่อยู่อาศัยเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ตลาดอ่อนแอช่วงต้นปี 62 สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ที่ปรับตัวสูงขึ้น 1.2% ในเดือน พ.ย. 62

FED รายงานว่านโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของปธน. ทรัมป์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศนั้น ให้ผลในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากผลกระทบจากต้นทุนการนำเข้า รวมถึงนโยบายตอบโต้จากต่างประเทศนั้นมีความรุนแรงทำให้เกิดการว่างงาน และการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้า

U.S. - Japan Digital Trade Agreement มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ภายหลังจากลงนามในข้อตกลงการค้าระยะแรกเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 โดยมีประเด็นเร่งด่วนในข้อตกลงการค้าดิจิทัล เช่น การห้ามใช้มาตรการที่เลือกปฏิบัติกับสินค้าดิจิทัล การรับประกันการส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างไร้อุปสรรค

ธนาคารกลางจีนจะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของสถาบันการเงินลง 0.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการระบายสภาพคล่องระยะยาววงเงิน 115 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

จีนเริ่มใช้ข้อบังคับใหม่เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นหลักการและแนวทางในการส่งเสริมสภาพการทำธุรกิจให้มีเสถียรภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และคาดการณ์ได้ โดยรัฐบาลจะคุ้มครองทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และปกป้องอำนาจการบริหารจัดการ ตลอดจนใช้นโยบายด้านภาษีและลดค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการลงทุน

จีนระงับแผนการเชื่อมโยงตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้-ลอนดอน โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าจากเหตุผลทางการเมือง รวมถึงท่าทีของสหราชอาณาจักรต่อการประท้วงเรื่องเสรีภาพของฮ่องกง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเพียงว่า ทางการเงินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหราชอาณาจักรจะสร้างสภาพแวดล้อมการค้าเงินธุรกิจที่มีความเที่ยงตรงให้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจชาวจีนที่ทำงานในสหราชอาณาจักร รวมถึงสร้างเงื่อนไขที่สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในหลายสาขา

รวม, คลังฮ่องกง คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฮ่องกงไตรมาส 4 ปี 62 จะหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 3 โดยเป็นผลมาจากการประท้วงที่ยืดเยื้อกว่า 6 เดือน

World Update

เอเชีย



- เศรษฐกิจสิงคโปร์ในปี 62 ชะลอตัวมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยขยายตัวที่ 0.7% เนื่องจากภาคการผลิตยังคงอ่อนแอ และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการชะลอตัวของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก
- ยอดการส่งออกของเกาหลีใต้ปี 62 หดตัว 10.3% จากการชะลอตัวของตลาดซิปทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่การนำเข้าลดลง 6% แต่ในภาพรวมเกาหลีใต้ยังคงเกินดุลการค้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

ยุโรป



สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้มีงานทำในเยอรมนี ขยายตัว 0.9% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 45.3 ล้านรายในปี 62 โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างประเทศ



ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 4% ในช่วงเช้าวันที่ 3 ม.ค. 63 จากความตึงเครียดของสถานการณ์การเมืองระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ภายหลังจากนายพลกัสซิม โขเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลัง Quds Force ของอิหร่าน เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศที่สนามบินนานาชาติในกรุงแบกแดดของอิรัก โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ปธน. ทรัมป์ ได้อนุมัติให้กองกำลังทหารสหรัฐฯ ส่งหารนายพลกัสซิมฯ เพื่อสกัดการโจมตีของอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต